

Số: **867** /TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày **25** tháng 01 năm 2018

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 11/01/2018, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kết luận như sau:

1. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành năm 2017

Năm 2017, Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là thiên tai bão, lũ xảy ra liên tiếp, kéo dài cả năm trên khắp cả nước, gây thiệt hại lớn đến kết cấu hạ tầng, sản xuất và đời sống của nhân dân; thị trường tiêu thụ nông sản tiếp tục phải đối mặt với nhiều rào cản thương mại, cạnh tranh gay gắt; năm đầu tiên, Bộ vận hành theo cơ cấu tổ chức mới; yêu cầu về đổi mới, cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập ngày càng cao.... Tuy nhiên, với sự chủ động phân công, phân cấp hợp lý và thay đổi phương thức chỉ đạo theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và huy động tổng hợp các lực lượng cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các địa phương; sự chung sức, đồng hành của các Hiệp hội ngành hàng; sự sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân trên cả nước; sự phối hợp, thông tin, tuyên truyền kịp thời của các cơ quan truyền thông nên Bộ đã hoàn thành các kế hoạch được giao với các mục tiêu cơ bản: giá trị sản xuất toàn ngành năm 2017 tăng 3,16% so với năm 2016; GDP nông lâm thủy sản tăng 2,9%; xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2017 đạt kỷ lục mới với tổng kim ngạch trên 36,37 tỷ USD; thặng dư thương mại ước đạt 8,55 tỷ USD, tăng khoảng 1,1 tỷ USD so với năm 2016. Xây dựng nông thôn mới vượt mục tiêu đề ra với 3.069 xã (đạt 34,37%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 305 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; có 43 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 90% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh (tăng 2,5% so với năm 2016). Kết quả này, sẽ tạo

tiền đề, nền tảng, đặc biệt là niềm tin và sự tự hào cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc Bộ, Ngành để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao góp phần vào thành tích chung của Bộ trong những năm tới.

Tuy đạt được những kết quả trên, nhưng trong chỉ đạo điều hành năm 2017 của Bộ vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là:

- Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa đáp ứng được so với yêu cầu thực tiễn, nhất là việc xây dựng chuỗi giá trị các sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; xây dựng nông thôn mới chưa bền vững, chất lượng thực hiện một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu.

- Trong chỉ đạo, điều hành có chỗ, có nơi chưa thực sự quyết liệt, còn thụ động; phản ứng đối với một số lĩnh vực nhạy cảm chưa nhanh nhạy; sự phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành ở một số nơi còn chưa tốt. Một số bộ phận về nhận thức còn chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

2. Nhiệm vụ trọng tâm triển khai năm 2018

Năm 2018, nhiệm vụ, chỉ tiêu Chính phủ giao cho Bộ khá cao. Trong khi đó, thách thức còn nhiều, rủi ro thiên tai khôn lường; thị trường nông sản còn nhiều khó khăn; yêu cầu về cải cách hành chính ngày càng cao; khối lượng công việc ngày càng nhiều; hệ thống tổ chức bộ máy của ngành chưa đồng bộ. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các đơn vị cần phát huy kết quả đạt được trong năm 2017 và tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

a) Người đứng đầu các đơn vị phải chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là phải sớm có kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ; kế hoạch hành động của Bộ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

b) Các đơn vị phải bám sát công việc được giao để đảm bảo đạt được hiệu quả, kết quả cao nhất. Đồng thời, phối hợp tốt với các đơn vị tổ chức theo ngành dọc ở địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở, đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả.

c) Các đơn vị phải làm tốt công tác thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến những kết quả đạt được. Đồng thời, phải chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông để công khai, minh bạch các thông tin nhất là các thông tin chính thống để hỗ trợ ngành phát triển.

d) Các đơn vị sự nghiệp phải tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập để sớm đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và mạnh dạn chuyển sang cơ chế tự chủ về tài chính.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ sớm xây dựng Đề án tổng thể về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Đề án) của Bộ trình Ban cán sự Đảng xem xét; đồng thời, các đơn vị cần chủ động xây dựng Đề án của đơn vị và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện có tính khả thi cao và phù hợp với thực tế.

Trước mắt, sớm tổ chức tổng kết việc thí điểm chuyển sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ về tài chính của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tập trung tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện việc chuyển sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ về tài chính của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

đ) Đối với khối doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, giao Vụ Quản lý doanh nghiệp tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp đã được phê duyệt, trong đó tập trung thực hiện kế hoạch bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng công ty Lương thực Miền Nam đảm bảo công khai, minh bạch.

Vụ Quản lý doanh nghiệp sớm tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp của Bộ thời gian qua nhằm rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Giao Vụ Quản lý doanh nghiệp là đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

e) Đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản, cần tăng cường quản lý, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án thuộc các nguồn vốn: vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn ngân sách Nhà nước nhất là đẩy nhanh việc chuyển phương thức quản lý đầu tư hàng năm sang trung hạn (5 năm) gắn với việc đánh giá hiệu quả của công tác đầu tư.

Trước mắt, giao Cục Quản lý xây dựng công trình chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch và các đơn vị liên quan xử lý ngay các vướng mắc liên quan đến những hợp phần giải phóng mặt bằng của các dự án; tập trung rà soát các dự án vốn trái phiếu Chính phủ trong kế hoạch đầu tư trung hạn của Bộ, sớm tham mưu giải quyết các tồn tại của các dự án trong Nghị quyết 726 của Quốc hội.

g) Văn phòng Bộ cần tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tổng hợp, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Bộ giao nhất là tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, đơn vị thuộc Văn phòng và giữa Văn phòng với các đơn vị trong và ngoài Bộ.

3. Về một số kiến nghị, đề xuất:

a) Về các kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ: Giao Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý ngành từ Trung ương đến địa phương và bổ sung nhân lực, biên chế cho một số cơ quan, đơn vị còn thiếu hiện nay.

b) Về các kiến nghị liên quan đến kinh phí hành chính: Giao Vụ Tài chính chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thống nhất giải quyết các khó khăn, đảm bảo hoạt động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

c) Về các kiến nghị liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư: Giao Vụ Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng công trình, các đơn vị liên quan chủ động đề xuất để Bộ trình Chính phủ thực hiện các dự án đầu tư quan trọng, cấp bách từ nguồn dự phòng của NSNN và từ nguồn dự phòng trong ngân sách giao Bộ trong kế hoạch đầu tư trung hạn. Tập trung đầu tư để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm như: an toàn hồ chứa, sạt lở bờ sông, bờ biển, hỗ trợ các đơn vị thực hiện quyết liệt Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị TW6 Khóa XII về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định.

Bộ trưởng yêu cầu các Lãnh đạo Bộ và Thủ trưởng đơn vị cần sắp xếp thời gian làm việc với các đơn vị (theo khối phụ trách) để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành nhất là các đơn vị thuộc khối Viện, Trường và các lĩnh vực có tính đột phá của Ngành nhằm đảm bảo đạt được kết quả cao nhất.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH (50).

TL. BỘ TRƯỞNG
TRẦN QUỐC TUẤN VĂN PHÒNG



Trần Quốc Tuấn